

จดหมายฉบับแรก ของอัครสาวกเปาโล ถึงทิโมธี

คำคำนำ

1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเรา 2 ถึง ทิโมธี ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด

คำเตือนเรื่องคำสอนเท็จ และการใช้พระราชบัญญัติ

อย่างผิด ๆ

3 เมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิโดเนีย ตามที่ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้เขาสอนคำสอนอื่นๆ

4 ทั้งไม่ให้เขาใส่ใจในเรื่องนิยายต่างๆ และเรื่องลำดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู้จบ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความจำเป็นในทางของพระเจ้า อัน

ดำเนินไปด้วยความเชื่อ ก็จงกระทำดังนี้

5 แต่จุดประสงค์แห่งพระบัญญัตินั้นก็คือ ความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสำนึกอันดี และจากความเชื่ออันจริงใจ

6 บางคนก็ได้ผิดจุดประสงค์ เลี่ยงไปจากสิ่งเหล่านี้หลงไปในทางพูดเหลวไหล

7 และแม้ว่าเขาไม่เข้าใจคำที่เขากล่าวทั้งสิ่งที่เขายืนยัน เขาก็ยังปรารถนาเป็นอาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ

8 แต่เราทั้งหลายรู้ดีว่า พระราชบัญญัตินั้นดี ถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกต้อง

9 คือโดยรู้ว่าพระราชบัญญัตินั้นมิได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรม แต่ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนอยู่นอกพระราชบัญญัติ และคนต่อต้าน คนอธรรม และคนบาป คนไม่บริสุทธิ์และคนหมิ่นประมาท คนฆาตกรรม พ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่าคน

(2) กจ 16:1-2; รม 1:7; กท 1:3; 2 ทธ 1:2; ทด 1:4

(3) กจ 20:1, 3; รม 16:17; 2 คร 11:4; กท 1:6-7; 1 ทธ 6:3 (4) 1 ทธ 6:3-4, 20

(5) รม 13:8-10; กท 5:14; อฟ 6:24 (6) 1 ทธ 6:4, 20 (8) รม 7:12, 16

10 คนล่องประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลึกลับ คนโกหก คนทวนสวด และอะไรๆที่ขัดกับคำสอนอันถูกต้อง

11 ตามที่มีอยู่ในข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระเจ้าผู้เสวยสุข คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้น

คำพยาน ของเปาโล

12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์

13 ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิ่นประมาท ช่มเหง และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้นก็ได้กระทำไปโดยความเขลาเพราะความไม่เชื่อ

14 และพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้น พร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

15 คำนี้เป็นคำสัตย์จริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้

รอด และในพวกคนบาปนั้น ข้าพเจ้าเป็นตัวเอก

16 แต่เพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณา คือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้น ให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่ภายหลังจะเชื่อวางใจในพระองค์ แล้วรับชีวิตนิรันดร์

17 บัดนี้ พระเกียรติและสง่าราศีจะมีแต่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ซึ่งมีได้ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียว สืบๆไปเป็นนิรันดร์ เอเมน

18 ทิโมธีบุตรเอ๋ย คำกำชับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งมาล่วงหน้าถึงถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่านั้นท่านจะได้เข้าสู่รับได้ดี

19 จงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกอันดี ซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง

20 ในคนเหล่านั้นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่หมิ่นประมาท

(11) 1 คร 9:17; 1 ทธ 6:15 (12) 1 คร 7:25; คส 1:25 (13) ยน 4:21; กจ 8:3

(14) รม 5:20; 1 คร 3:10; 2 คร 4:15; กท 1:13-16; 1 ธส 1:3; 1 ทธ 2:15; 4:12

(15) มธ 9:13; 1 ทธ 3:1 (17) 1 พศด 29:11; สดต 10:16 (20) กจ 13:45

**คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อ
กษัตริย์ ผู้นำประเทศ
และคนทั้งปวง**

2 เหตุฉะนั้น ก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง 2 เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบ ๆ และสงบสุข ในทางที่เป็นอย่างพระเจ้าและอย่างซื่อสัตย์ 3 การเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 4 ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้น 5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ายกกับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ 6 ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะสม 7 และสำหรับการณ์นี้ ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตั้งไว้เป็นนักเทศน์และเป็นอัครสาวก (ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย) และเป็นครูสอนความ

เชื่อและความจริงแก่คนต่างชาติ 8 เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมืออธิษฐานปราศจากโทโสและการเถียงกัน

**คำแนะนำสำหรับ
สตรีในคริสตจักร**

9 ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู้จักละอาย และความมีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทอง และไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพง 10 แต่ให้ประดับด้วยการกระทำความดี (ซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้า)

11 ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบ ๆ และด้วยใจนอบน้อมทุกอย่าง

12 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้เขานิ่ง ๆ อยู่

13 ด้วยว่า พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมก่อน แล้วจึงทรงสร้างเอวา

14 และอาดัมไม่ได้ ถูกหลอกลวง แต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้ละเมิด

15 แต่ถึงกระนั้นเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทั้งหลายยังดำรงอยู่ในความเชื่อในความรัก และในความบริสุทธิ์ ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ

(2) อสร 6:10; รม 13:1 (3) รม 12:2; 2 ทธ 1:9 (4) อสค 18:23 (5) 1 คร 8:6 (6) มก 10:45 (7) กท 1:16; อฟ 3:7-8; 1 ทธ 1:11 (8) สดต 134:2; ลก 23:34 (9) 1 ปด 3:3 (10) 1 ปด 3:4 (12) 1 คร 14:34; ทต 2:5

คุณสมบัติ

ของศิษยาภิบาล

3 คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ศิษยาภิบาล คนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ

2 ศิษยาภิบาลนั้นจึงต้องเป็นคนที่ไม่มีความผิดได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรู้จักประมาณตน เป็นคนมีความประพฤติดี มีอัครมาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู

3 ไม่ดื่มเหล้าองุ่น ไม่เป็นนักเลง ไม่เป็นคนโลภมั่งได้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน

4 ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี บังคับบัญชาบุตรทั้งหลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง

5 (เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักรอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้)

6 ย้ำให้ผู้ทีกลับใจใหม่ ๆ เป็นศิษยาภิบาล เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิ่ง และก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างพญาमार

7 นอกนั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในคนภายนอก เกรงว่าเขาจะเป็นที่ติเตียน และจะติดบ่วงแร้วของพญาमार

คุณสมบัติของผู้ช่วย

8 ฝ่ายผู้ช่วยนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองล้น ไม่สนใจเหล้าองุ่นมาก ไม่เป็นคนโลภมั่งได้

9 และเป็นคนยึดมั่นในข้อลึกลับแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกผิด และชอบอันบริสุทธิ์

10 จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งผู้ช่วย

11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซื่อในสิ่งทั้งปวง

12 จงให้ผู้ช่วยนั้นเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี

13 เพราะว่าคนที่กระทำการในหน้าที่ผู้ช่วยได้ดี ก็ได้ตำแหน่งอันมีหน้ามีตา และมีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์

ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่

14 ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนฝากมายังท่าน หวังใจว่าไม่ช้าไม่นานข้าพเจ้าจะมาหาท่าน

15 แต่หากว่าข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็จะได้ว่าควรประพฤติอย่างไร

(7) 1 ทธ 6:9; 2 ทธ 2:26

(8) อสค 44:21

(13) มธ 25:21

ในครอบครัวของพระเจ้า คือ คริสตจักรของพระเจ้า ผู้ดำรงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง

16 ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ และลึกซึ้งซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนัง พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมูทูดสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี

พระวิญญาณเตือนเรื่อง

คนจะละทิ้งความเชื่อ

4 บัดนี้ พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่องลอย และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ

2 การหน้าซื่อใจคดของคนที่ถูกตักเตือน คือทำไปทั้งรู้ๆ เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงาบลงไปบนจิตสำนึกผิดชอบของเขา

3 เขาห้ามทำการสมรส ไม่ให้รับประทานอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานด้วยขอบพระคุณ

4 ด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้เป็นของดี ถ้าแม้

รับประทานด้วยขอบพระคุณก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว

5 เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระวาระของพระเจ้า และคำอธิษฐาน

ผู้รับใช้ที่ดี

ของพระคริสต์

6 ถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ เจริญด้วยพระวาระแห่งความเชื่อและด้วยหลักคำสั่งสอนอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น

7 แต่จงหลีกเลี่ยงจากนิยายอันหยาบคาย และนิยายซึ่งขยายเคยเล่าให้ฟังนั้น จงฝึกตนในทางที่เป็นอย่างพระเจ้า

8 เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ทางของพระเจ้านั้นมีประโยชน์ในทุกทาง คือมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย

9 คำนี้เป็นคำสัตย์จริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้

10 ด้วยเหตุนี้ เราจึงตรากตรำทำงานและทนสู้ ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อ

11 จงบัญชาและสั่งสอนสิ่งเหล่านี้

(16) มธ 3:16; ลก 24:51; ยน 1:14; กจ 10:34; รม 1:4; 2 คร 1:19; คส 1:6, 23

(1) 2 ทธ 3:13; วา 16:14 (2) มธ 7:15; อฟ 4:19 (6) 2 ทธ 3:14

(7) 2 ทธ 2:16; ทด 1:14; ฮบ 5:14 (8) สดด 37:9; 1 คร 8:8 (10) สดด 36:6

จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดย
ฟังฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

12 อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความ
หนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็น
แบบอย่างของคนทั้งหลายที่เชื่อ
ทั้งในทางวาจา ในการประพฤติ
ในความรัก ในน้ำใจ ในความ
เชื่อ และในความบริสุทธิ์

13 จงใส่ใจในการอ่าน ในการ
เทศนา และในการสั่งสอน จน
กว่าเราจะมา

14 อย่าละเลยของประทานที่มี
อยู่ในตัวท่าน ซึ่งได้ทรงประทาน
แก่ท่านตามคำพยากรณ์ เมื่อ
คณะเพรสไบเทรีได้อามีอวาง
บนท่าน

15 จงเอาใจใส่ในข้อความเหล่านี้
นี้ ผังตัวท่านไว้ในการณ์ที่เดียว
เพื่อความจำเริญของท่านจะได้
ปรากฏแจ้งแก่คนทั้งปวง

16 จงระวังตัวท่านและคำสอน
ของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้
มั่น เพราะเมื่อกระทำดังนี้
ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและ
คนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้

5อย่าพูดสบประมาทคนมี
อาวุโส แต่จงตักเตือนเขา
เสมือนเป็นบิดา และคนหนุ่มๆ
ทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้อง
2 และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็น
เสมือนมารดา และส่วนหญิง
สาวๆก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้อง

สาว ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งหมด
คำสอนเกี่ยวกับ

แม่มาวยคริสเตียน

3 จงให้เกียรติแก่แม่มาวยไร้ที่ฟัง
4 แต่ถ้าแม่มาวยคนใดมีลูกหลาน
ก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนเพื่อให้รู้
จักที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของ
ตนก่อน และให้ตอบแทนคุณ

บิดามารดาของตน เพราะว่าการ
กระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็น
ที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า

5 ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่มาวยอย่าง
แท้จริง และอยู่ตามลำพังแต่
ผู้เดียวนั้น จงวางใจในพระเจ้า
และดำรงอยู่ในการวิงวอนและ
การอธิษฐานทั้งกลางวันและ
กลางคืน

6 ส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวในการ
สนุกสนานนั้น ก็ตายแล้วทั้ง
เป็นๆอยู่

7 จงกำชับข้อความเหล่านี้ เพื่อ
เขาจะไม่ถูกตำหนิ

8 แต่ถ้าแม่ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์
ญาติของตน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน
ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสีย
แล้ว และชัวยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้
เชื่อเสียอีก

9 อย่าให้แม่มาวยคนใดที่อายุต่ำ
กว่าหกสิบปี ลงชื่อในทะเบียน
แม่มาวย จะต้องเป็นภรรยาของ
ชายคนเดียว

(12) ฟป 3:17; ทต 2:7; 1 ปต 5:3

(14) กจ 6:6; 1 ทธ 5:22; 2 ทธ 1:6 (4) ปฐก 45:10 (5) กจ 26:7

(8) อสย 58:7; มธ 18:17; 2 คร 12:14; 2 ทธ 3:5

10 และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า
ได้กระทำดี เช่นได้เอาใจใส่
เลี้ยงดูลูก ได้มีน้ำใจรับรอง
แขก ได้ล้างเท้าวิสุทธิชน ได้ส่ง-
เคราะห์คนที่มีความทุกข์ยาก
และได้บำเพ็ญคุณความดีทุก
อย่าง

11 แต่แม่ม่ายสาว ๆ นั้นอย่ารับ
ขึ้นทะเบียน เพราะว่าเมื่อเขา
หลงระเห็จห่างจากพระคริสต์ไป
แล้ว ก็ใครจะสมรสอีก

12 เขาจะต้องได้รับพระอาชญา
เพราะเขาได้ทิ้งความเชื่อเดิม
ของเขา

13 นอกจากนั้น เขาก็จะกลายเป็น
คนเกียจคร้าน เทียวไปบ้าน
นี้บ้านนั้น และมีใช่แต่เกียจ
คร้านเท่านั้น แต่ปากบอนด้วย
และเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่น
พูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูด

14 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนา
ให้พวกแม่ม่ายสาว ๆ นั้นมีสามี
มีบุตร และดูแลบ้านเรือน เพื่อ
มิให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้

15 ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตาม
ซาตานไปแล้ว

16 ถ้าชายหรือหญิงผู้มีความ
เชื่อคนใดมีแม่ม่าย ก็ให้เขาช่วย
เลี้ยงดู อย่าให้เป็นภาระของ
คริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะ
ได้ส่งเคราะห์คนที่เป็แม่ม่ายไว้
ที่พึงจริง ๆ

จงเคารพและช่วยเหลือ ผู้ปกครองที่ดี

17 จงถือว่า ผู้ปกครองที่ปก
ครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติ
สองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ปกครองที่ทำงานหนักในการ
เทศนาและสั่งสอน

18 เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า
'อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว
เมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่' และ
'ผู้ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้าง
ของตน'

19 อย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้
ปกครองคนใด เว้นเสียแต่จะมี
พยานสองสามคน

20 สำหรับผู้ปกครองที่ยังคง
กระทำบาป จงว่ากล่าวเขาต่อ
หน้าคนทั้งปวง เพื่อผู้อื่นจะได้
เกรงกลัวด้วย

21 ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระ
พักตร์พระเจ้าและต่อพระเยซู
คริสต์เจ้า และต่อเหล่าทูต
สวรรค์ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้ว
นั้น ให้ท่านรักษาข้อความเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และ
ไม่กระทำการใด ๆ ด้วยใจลำ-
เอียง

22 อย่าต่วนวางมือเจิมผู้ใด
และอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำ
บาปของผู้อื่นเลย จงรักษาตัว
ให้บริสุทธิ์

23 อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไป แต่

(18) พบญ 24:15; 25:4; ลนต 19:13; มธ 10:10; ลก 10:7; 1 คร 9:7-9, 14

(19) พบญ 17:6; 19:15; มธ 18:16

(21) พบญ 1:17 (22) อฟ 5:6-7; 2 ยน 1:11

จงใช้น้ำองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนื่องๆ

24 การผิดของบางคนย่อมปรากฏเด่นขึ้นก่อน แล้วก็นำเขาไปถึงที่พิพากษา แต่การผิดของบางคนนั้นจะตามหลังเขาไป

25 ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรากฏเด่นขึ้นก่อนด้วยเหมือนกัน และการนอกนั้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้

คำสอนเกี่ยวกับนายและทาส
6 จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาสถือว่าการได้รับเกียรติยศทุกสถานเพื่อพระนามของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์จะมีได้ถูกหมิ่นประมาท

2 ฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย เพราะว่าเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้น เพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็นที่รักข้อความเหล่านั้นจงสั่งสอนและตักเตือนกัน

ภักย์จากการอยากเป็นคนมั่งมี
 3 ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้ และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอัน

มีหลัก คือพระวจนะของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และคำสอนที่สมกับทางของพระเจ้า

4 ผู้นั้นก็เป็นคนทะนงตัวและไม่รู้อะไร แต่ชอบท่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องคำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากัน การทะเลาะวิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกัน

5 และการวิวาทที่ตือตึงของผู้มีใจทรามและไร้ความจริง ที่คาดว่าการได้กำไรนั้นเป็นทางของพระเจ้า จงถอนตัวไปเสียจากคนเช่นนั้น

6 แต่ว่า ทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจก็เป็นกำไรมาก

7 เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันทใด เราก็ก่อนจะเอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันทนั้น

8 แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด

9 ส่วนคนเหล่านั้นที่อยากจ่ำรายก็ตกอยู่ในการทดลองและติดบ่วงเร็ว และในต้นทหาหลายอย่างอันโหดเหี้ยมและเป็นภัยแก่ตัว ซึ่งทำให้คนเราต้องจมลงถึงความพินาศเสื่อมสูญไป

10 ด้วยว่าการรักเงินนั้นเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งสิ้น ขณะที่บางคนโลภถึงเหล่านั้นจึงได้หลง

(24) กท 5:19-21 (1) อฟ 6:5; ทต 2:9; 1 ปต 2:18

(3) 2 ทธ 1:13; ทต 1:1 (5) 2 ทธ 3:5 (6) ฟป 4:11; ฮบ 13:5

(7) โยบ 1:21 สดด 49:17; ปญจ 5:15 (8) สภษ 30:8-9

ไปจากความเชื่อนั้น และท้ม
แทงตัวของเขาเองให้ทะลุด้วย
ความทุกข์ใจเป็นอันมาก

**คำกำชับพิเศษ
สำหรับทิโมธี**

11 โอ ผู้เป็นคนของพระเจ้า แต่
ท่านจงหลีกเลี่ยงหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้
จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม
ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ
ความรัก ความอดทน และความ
อ่อนสุภาพ

12 จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อ
ความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้
ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ
ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อ
หน้าพยานหลายคน

13 ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระ
เนตรพระเจ้า ผู้ทรงประทาน
ชีวิตแก่สิ่งทั้งปวง และต่อพระ
เยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงเป็นพยาน
อันดีต่อหน้าปอนทิอัสปีลาต

14 ให้ท่านรักษาคำบัญชาไว้
อย่าให้ต่างพร้อย และอย่าให้มี
ที่ติได้ จนถึงเวลาที่พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จะเสด็จมา

15 ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงให้
ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือ
พระองค์ผู้แสวงสุขและทรงฤทธิ์
สูงสุดแต่พระองค์เดียว พระ
มหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
ปวง และองค์พระผู้เป็นเจ้า

เหนือเจ้านายทั้งปวง

16 พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะ
และทรงสถิตในความสว่างที่ซึ่ง
ไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง ผู้ซึ่ง
มนุษย์ไม่เคยเห็น และจะเห็นไม่
ได้ พระเกียรติและฤทธานุภาพ
จะมีแต่พระองค์นั้นสืบๆไปเป็น
นิรันดร์ เอเมน

17 จงกำชับคนเหล่านั้นที่มั่งมี
ฝ่ายโลก อย่าให้มีใจถือมานะที่
โอ้อวดด้วยความหวังของเขาอิงอยู่
กับทรัพย์อันิจจัง แต่ให้หวังใน
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้
ทรงประทานสิ่งสารพัดให้แก่เรา
อย่างบริบูรณ์ เพื่อจะให้เราใช้
ด้วยความปีติยินดี

18 จงกำชับเขาให้กระทำการดี
ให้รำรวยในการดีนั้น ให้มีใจ
พร้อมที่จะให้ทาน ให้มีใจกว้าง
ขวาง

19 และล่าสมไว้เป็นรากอันดี
สำหรับตัวของตนเมื่อเวลาข้าง
หน้า เพื่อว่าเขาจะยึดชีวิต
นิรันดร์ไว้

20 โอ ทิโมธีเอ๋ย จงรักษาสิ่งที่
ได้ฝากไว้กับความไว้วางใจของ
ท่าน จงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ลบลู่
และไร้ประโยชน์ และการคิด
ค้านของสิ่งที่เรียกกันอย่างผิดๆ
ว่าเป็นศาสตร์ความรู้

21 ซึ่งบางคนสำคัญผิดอย่างนั้น
จึงได้พลาดไปจากความเชื่อ ขอ

(13) มธ 27:2; ยน 18:36-37 (16) ดนล 2:22; ยน 6:46

(17) ปญจ 5:18-19; ยรม 9:23; 48:7

(19) มธ 6:20-21; 19:21 (20) 2 ทธ 1:12, 14; ทต 1:14

1 ทิโมธี 6

หน้า 2406

พระคุณจงดำรงอยู่กับท่านเถิด
เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงทิโมธีได้

เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ่ง
เป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย
ปาคาทีอานา]